

THÔNG BÁO CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM VỀ KẾ HOẠCH HỢP NHẤT CÔNG TY

Kính gửi: Các Đối tác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VI Securities) xin gửi lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam xin thông báo về kế hoạch hợp nhất giữa nhất giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VI Securities) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương (OSC) như sau:

- Ngày 18/01/2014, Đại hội đồng Cổ đông của VI Securities đã thông qua Phương án Hợp nhất giữa VI Securities và OSC.

- Ngày 17/04/2014, VI Securities và OSC đã ký kết Hợp đồng Hợp nhất để tạo cơ sở pháp lý cho việc phối hợp, thực hiện Phương án Hợp nhất. Theo đó, VI Securities và OSC sẽ hợp nhất thành Công ty Hợp nhất bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hai Công ty tham gia hợp nhất sang Công ty Hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Đối với các khoản nợ được ghi nhận trong Báo cáo tài chính của VI Securities tại ngày 30-11-2013 và các khoản nợ chưa được ghi nhận nhưng đã đối chiếu trong thời hạn quy định, Công ty Hợp nhất sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán đối với các chủ nợ. Đối với các khoản nợ không được ghi nhận trong Báo cáo tài chính của VI Securities tại ngày 30-11-2013 đồng thời chủ nợ không thực hiện đối chiếu trong thời hạn quy định, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của VI Securities sẽ liên đới chịu trách nhiệm đối với việc kê khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Tầng 03, 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3944 5888

Fax: 04. 3944 5889

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị để quá trình hợp nhất thành công và thuận lợi.

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- Như trên;

- Phòng HC

QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
VIỆT NAM
NGUYỄN ANH TUẤN